



แคว้นบาริชาต

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 49

ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2540

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ขอเชิญร่วมสนับสนุน ส.ค.ส. "เรารักสงขลา"

ด้วยเทศบาลเมืองสงขลา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในวันที่ 1 มกราคม 2541 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปร่วมทำบุญตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกัน อึ่ง อาหารที่นำไปถวายพระภิกษุบาตรนั้น ควรจัดส่วนที่เป็นอาหารแห้ง หรืออาหารกระป๋อง ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้หลายวัน จะดีกว่าอาหารสดเพียงอย่างเดียว และในปีนี้ เทศบาลฯ จะนำอาหารส่วนหนึ่งไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา โรงพยาบาล เรือรบจังหวัดสงขลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

งานประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกฝ่ายทุกท่าน ไปร่วมอนุโมทนาสร้างกุศลผลบุญในโอกาสนี้ร่วมกัน

ด้วย จังหวัดสงขลา ได้จัดทำ ส.ค.ส. "เรารักสงขลา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และหารายได้สมทบทุนมูลนิธิ "เรารักสงขลา" ออกจำหน่ายในราคาแผ่นละ 5 บาท

งานประชาสัมพันธ์ จึงใคร่ขอความร่วมมือสนับสนุนในการซื้อ ส.ค.ส. ดังกล่าว โดยหาซื้อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือที่สำนักงานเลขานุการคณะ/สำนัก

อบรมคอมพิวเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ได้มีความรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทั่วไปและนำความรู้ไปพัฒนางานด้านวิชาการต่อไป

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ทักษิณ

เข้าร่วมโครงการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 29

ชมรมดนตรีไทย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมงานดนตรีไทย อุดมศึกษา ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2541 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์เกษม สุริยภัณฑ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต เปิดเผยว่า ศิลปดนตรีไทย เป็นวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง que แสดงเอกลักษณ์ของ ไทย รัฐบาลและเอกชนต่างตระหนักดีว่า ปัจจุบันเยาวชนไทย และชาวไทยให้ความสนใจ และยอมรับวัฒนธรรมตะวันตก การจัดงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งในการ ดึงความสนใจของนิสิต นักศึกษา ให้กลับมา มอง มาศึกษาและเข้ามาสัมผัสศิลปวัฒนธรรม ของชาติไทย เป็นการปลูกฝังค่านิยมสำคัญ ทางหนึ่ง

นิสิตชมรมดนตรีไทย เป็นกลุ่มหนึ่งที่ สนใจ ร่วมกลุ่มทำกิจกรรมด้านดนตรีไทย โดยได้ฝึกฝน ฝึกหัด ฝึกซ้อมและเผยแพร่ ออกสู่ชุมชนภายนอกอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ การมีโอกาสดำเนินงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ของนิสิตทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับนิสิต นักศึกษา สถาบันอื่น นับเป็นการพัฒนาการทางดนตรีไทยอีกอย่าง หนึ่ง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสามัคคีธรรมในหมู่ นิสิต นักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประการสำคัญคือ เป็นการปลูกฝังค่านิยมให้เกิด ขึ้นแก่นิสิต อันนำไปสู่การมีบทบาทด้านการ อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ ชาติสืบไป

สำหรับงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 ม.ค. 2541 ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทร ปราการ โดยมีอาจารย์และนิสิตชมรมดนตรี ไทย เข้าร่วมงาน จำนวน 23 คน โดยใช้บ ประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย ประมาณ 70,000 บาท

(ต่อจากหน้า 1)

อบรมคอมพิวเตอร์

สำหรับการจัดอบรม ในภาคเรียนที่ 2/ 2540 นี้ จะเป็น 4 รุ่น ๆ ละไม่เกิน 30 คน โดยมีหลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตร Introduction & Window 95 จัดวันที่ 27 - 28 ธ.ค. 2540
2. หลักสูตร Microsoft Power Point วันที่ 10 - 11 ม.ค. 2541
3. หลักสูตร Microsoft Excel วันที่ 31 ม.ค. ถึง 1 ก.พ 2541
4. หลักสูตร Microsoft Word วันที่ 14 ก.พ. 2541

โดยใช้ห้อง 124 -125 เป็นสถานที่ฝึกอบรม